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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๐      
วันอังคำรที ่ ๙  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 

๖. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๘. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๙. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

  ๑๓. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๖. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำ) 
๑. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๒. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 
๔. นายสุริยา  โงกสูงเนิน  องค์กรภาคประชาชน (NGO) 
๕. นายเจริญศักดิ์   วงศ์บุญชู  องค์กรภาคประชาชน (NGO) 
๖. นางสุภาณี  สาสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
๗. นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นางสาววิภาวดี พ่ึงรัศมี   world renew korat 
๙. นายมงคล  ข าจิตร   world renew korat 
๑๐. นายเด่น  เครือบสูงเนิน  ตัวแทนตลาดชุมชน   
๑๑. นางศิริวรรณ ด้วงสูงเนิน  แม่ค้า 



๒ 

๑๒. นางอนัน  ด้วงสูงเนิน  แม่ค้า 
๑๓. นางระยอง  บุสูงเนิน   แม่ค้า 
๑๔. นางบุญหลา  ยอดขวัญ  แม่ค้า 
๑๕. นางสมพร  ด้วงสูงเนิน  แม่ค้า 
๑๖. นางเพ็ญศรี  ชาฤทธิ์   แม่ค้า 
๑๗. นางสมพร  จ าปาศักด์ิ  แม่ค้า 
๑๘. นางดวงใจ  โภคามาก  แม่ค้า 
๑๙. นางพิริน  สุขวงเสน  แม่ค้า 
๒๐. นางรัตนา  เขนโคกสูง  แม่ค้า 
๒๑. นางสุวรรณ ี  เติบสูงเนิน  แม่ค้า 
๒๒. นางค าพอง  สุพวงแก้ว  แม่ค้า 
๒๓. นางส ารวย  เนียมสูงเนิน  แม่ค้า 
๒๔. นางเยาวณี  วงษ์สุวรรณ์  แม่ค้า 
๒๕. นางสมพร  แก้วมา   แม่ค้า 
๒๖. นางขวัญเรือน หนูเสน   แม่ค้า 
๒๗. นางสมฤดี  เนยสูงเนิน  แม่ค้า 
๒๘. นางรัตน์ดาวรรณ มุดสูงเนิน  แม่ค้า 
๒๙. นางชิน  นนท์ทา   แม่ค้า 
๓๐. นางศิรม  นกเล็ก   แม่ค้า 
๓๑. นางฉลวย  มากพูน   แม่ค้า 
๓๒. นางสุกัญญา  บุญเลิศ   แม่ค้า 
๓๓. นางรสริน  แดบสูงเนิน  แม่ค้า 
๓๔. นางศศิวิมล  เนียมสูงเนิน  แม่ค้า 
๓๕. นางราตรี  เนียมสูงเนิน  แม่ค้า 
๓๖. นางเพ็ญ  เนยสูงเนิน  แม่ค้า 
๓๗. นางจรรยารัตน์ เชยสูงเนิน  แม่ค้า 
๓๘. นางสุพัส  ขานโคกกรวด  แม่ค้า 
๓๙. นายเอก  บุญสุข   พ่อค้า 
๔๐. นางอมรรัตน์ ประโยชน์โยธิน  แม่ค้า 
๔๑. นายพละ  จัดสูงเนิน  พ่อค้า 
๔๒. นายอ านวย  จัดชมพู   พ่อค้า 
๔๓. นายเสมอ  มิ่งสูงเนิน  พ่อค้า 
๔๔. นายอิทธิพล  พวงเจริญ  พ่อค้า 
๔๕. นายเสกสันต์ ค ากอง   พ่อค้า 
๔๖. นางแสงจันทร์ ท้าวสูงเนิน  แม่ค้า 
๔๗. นางมาลี  ทับสูงเนิน  แม่ค้า 
๔๘. นางเสาวนีย ์ ศรีพุทธรินทร์  หัวหน้าส านักงานปลัด 
๔๙. นายอ านาจ  บริบูรณ ์  นักวิชาการศึกษา 
๕๐. นางฉวีวรรณ โกะสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๙ 
 



๓ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  (ครบองค์ประชุม) ประธานสภา อบต.นากลาง กล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ กระผมมีเรื่องแจ้ง คือ นายสมศักดิ์  พันเสนา  สมาชิกสภา 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  อบต. หมู่ที่  ๖ และนายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.    

หมู่ที่ ๔ ลา 
 ๑.๒ ขอเอาเรื่องที่ ๑.๓ มาหารือก่อน สภา ฯ เห็นชอบในที่ประชุม

เรื่อง การหารือการเก็บค่าธรรมเนียมตลาดชุมชน หมู่ที่ ๑ (บริเวณ
หน้าส านักงาน อบต.เก่า) เชิญผู้ขาย 

นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - กรณีกระผมหาผู้มาขายเร่ ขายเฉพาะวันเสาร์วันเดียวเท่านั้น 
(รองนายก อบต.นากลาง)     ค่าตลาดผมเป็นผู้เก็บเพราะหาคนมาขายเอง  และกระผมช าระ

ค่าธรรมเนียมหาบเร่แผงลอย ค่าหาบเร่ เป็นเงิน  ๕๐๐.-บาท       
ค่าเช่าตลาด ๑,๕๐๐.-บาท  รวมแต่ละเดือน ๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท       
ต่อเดือน จ่ายให้ อบต.นากลาง ทุกเดือน  แต่ถ้า อบต.นากลาง    
มาสร้างตลาดชุมชนเพ่ิม  กระผมจึงขอขยายพื้นที่ไปฝั่งบริเวณหน้า
ห้องน้ า  จึงขอจ่ายเพิ่มต่อไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ในส่วนของการเก็บตลาด ข้างบนอาคารตลาดชุมชนเดิมเก็บ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    ๕.-บาท  แต่มติสภาให้เก็บ ๑๕.-บาท  แต่ชาวบ้านเรียกร้องให้เก็บ

แผงละ ๑๐.-บาท ต่อวัน  ท่านใดเห็นว่าอย่างไรเชิญแสดงความ
คิดเห็น 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ควรหารือกันเสียก่อน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑) 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - ขอเสนอที่จอดรถคับแคบ  ผู้คนจอดรถใกล้ลานย่าโมผู้คนกราบ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒) ไหว้ บูชา ผู้บริหารควรมีแนวทางแก้ไขให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน - กระผมขอเสนอให้ไปขายที่ใหม่เลย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓) 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - กระผมเห็นว่าบริเวณดังกล่าวคับแคบ ไม่สวยงาม ควรปรับปรุง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔) ภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ควรย้ายเสาไฟฟ้าให้เข้าข้างใน บริเวณรั้ว

โรงเรียนควรขยายออกและท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - เห็นด้วยเพราะเหมาะสม 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕) 
นายช่วง  บุตรดี - ควรมี อปพร., อส.ตร. ไปเป็นเวรจราจรเพื่อจัดระเบียบจราจร  
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)    ช่วงเย็น 
นายวิภู  บัลลังค์ - กระผมอยากให้มีศูนย์ OTOP หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล ไปร่วม 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗) ขายในวันเสาร์ด้วย 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - เห็นควรให้ขายเหมาะสมแล้ว 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘) 
นางสมควร  บังสูงเนิน - ไม่เห็นควรให้ขายและผู้ค้าของตลาดชุมชนไม่ควรหยุดขายเป็น 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙) สิทธิ์ของผู้ขายให้เขาขายต่อไป 
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นางแสงจันทร์  ท้าวสูงเนิน - ผู้ขายทุกคนอยากขายแต่เกรงใจคุณเด่น  เพราะวันเสาร์คุณเด่น 
(ตัวแทนผู้ค้าตลาดชุมชน) เป็นผู้เอาคนขายแต่ผู้เดียว  ปัจจุบันผู้ขายล าบากใจมาก อยากให้

ทางราชการมาจัดระเบียบด้วย 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - จากการฟังผู้ค้าขาย เพ่ือลดความเดือดร้อนควรเก็บ ๑๐.-บาท  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ต่อวันตามที่ประชาชนเสนอมา ท่านใดเห็นว่าเหมาะสมโปรดแสดง

ความเห็น ไม่มีผู้แสดงความเห็นโดยหารือในที่ประชุมส่วนใหญ่เห็น
ว่า ๑๐.-บาท ต่อวัน เหมาะสมแล้ว  ที่ประชุมได้แก้ไขมติสภา ฯ 
จากเดิม ๑๕.-บาท เป็น ๑๐.-บาท  และประกาศแจ้งให้ประชาชน
และผู้ค้าขายทราบโดยทั่วกันด้วย  สภา ฯ ได้หารือแล้วเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท ์

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ เรื่อง แจ้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในเขตพ้ืนที่ อบต.นากลาง  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  เชิญตัวแทนบริษัทฮิตาชิ โซเซน 
นางปรียาภัทร์  สมใจ - ดิฉันตัวแทนบริษัท จะเข้ามาศึกษาความเหมาะสมในการจะ 
(ท่ีปรึกษากรรมาธิการปฏิรูป ฯ) ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  ถือเป็นลักษณะโรงงานไฟฟ้า 
นางฉวีวรรณ  โกะสูงเนิน - ดิฉันอยากให้ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนโดยรวม 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙) ด้วย 
นางสุภาณี  สาสูงเนิน - ดิฉันอยากให้มีการชี้แจงให้ความรู้กับประชาชนว่าโรงงานจะมา 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖) ตั้งในเขตพ้ืนที่ อบต.นากลาง ด้วย 
นางปรียาภัทร์  สมใจ - ทางดิฉันในนามตัวแทนจะเข้ามาศึกษาถึงความเหมาะสม  โดยจะ 
(ท่ีปรึกษากรรมาธิการปฏิรูป ฯ) ลงพ้ืนที่จริงอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะเสนอข้อมูลในหมู่บ้าน/ ชุมชนเพ่ือ

ท าความเข้าใจให้ประชาชนด้วย  โดยทางบริษัทฮิตาชิ โซเซน 
รับทราบข้อมูลในระดับบนและระดับล่าง 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - กรณีวันนี้เพียงแต่ได้ยินข่าวว่าจะมีบริษัทขยะจะมาส ารวจความ 
(ปลัด อบต.นากลาง) เป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  แต่ก็ไม่ได้ท าหนังสือ

มาแจ้งต่อที่ประชุมสภา ฯ  แต่ประธานสภา ฯ เชิญตัวแทนบริษัท
เข้ามาเพ่ือแจ้งข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น  จึงไม่มีญัตติใด ๆ ให้สภา ฯ 
พิจารณา  จึงท าให้สภา ฯ เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือแจ้งข่าวสาร
ให้ประชาชนทั่วไปทราบเท่านั้น 

นายสุริยา  โงกสูงเนิน - ทางตัวแทนบริษัทมาแจ้งข่าว ไม่ใช่ว่าจะให้สภา ฯ เห็นด้วยไม่ 
(องค์กรภาคประชาชน (NGO)) เห็นด้วยแต่อย่างใด  หากสภา ฯ ได้ทราบทางบริษัทเขาจะได้

ด าเนินการต่อตามวิธีการเขาต่อไป 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - กล่าวโดยสรุป ตามท่ีตัวแทนบริษัท ฯ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  สนใจจะมาสร้างโรงไฟฟ้า ฯ ทางสภา อบต.นากลาง ได้รับทราบ  

ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว  แต่บริษัทต้องไปด าเนินการท า
ความเข้าใจประชาสัมพันธ์และเสนอรายละเอียดให้ประชาชน     
มีส่วนร่วม ทราบข้อมูลเพ่ือไม่ให้ชาวบ้านกังวลใจถึงปัญหาขยะ  
ต่าง ๆ ที่จะตามมาในอนาคตให้บริษัทลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๔ เรื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม เชิญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 



๕ 

นายบุญจันทร์  ชาฤทธิ์ - กระผมและคนชราผู้สูงอายุได้รับทราบความเดือดร้อนกรณี 
(ประธานชมรมผู้สูงอายุ) เดินทางไปโรงเรียนผู้สูงอายุ  จึงขอให้นายก, สภา ฯ ได้ช่วยเหลือ

โดยเทคอนกรีต (คสล.) ให้สิ้นสุดเขตโรงเรียนบ้านนากลางด้วย    
จึงมาขอความอนุเคราะห์    

นายพรศักดิ ์ ละโลงสูงเนิน - ให้ปลัด ฯ บอกเจ้าหน้าที่กองช่างออกส ารวจช่วยเหลือด้วย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - รับทราบ จะด าเนินการให้อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน 
(ปลัด อบต.นากลาง) ผู้สูงอายุ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)          สมัยที่  ๑ / ๒๕๖๐  เมื่ อวันศุกร์ที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

(รายละเอียดตามส าเนา)  ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว  
มีท่านใดจะเสนอแก้ไข เชิญ หากไม่มีถือว่าเห็นชอบ  สมาชิก  ฯ 
ท่านใดเห็นว่าควรรับรองโปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - รับรองมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา ฯ ถามกระทู้สดถึงฝ่ายบริหาร เชิญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ตามท่ีมีราษฎรเดือดร้อน หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง จึงเสนอต่อ   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘) สภา ฯ ให้พิจารณาโดยนายก อบต.นากลาง ได้ เสนอญัตติเพ่ือใช้

จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตามโครงการที่ 
๑๒   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองแก หมู่ ที่  ๘  
รายละเอียดตามบัญชีพร้อม ปร.๔, ปร.๕  ความยาว ๖๒๐ เมตร  
เสริมดินพร้อมลงหินคลุกงบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.-บาท  ทราบว่า
ไปลงดินผิดพลาด ไม่ตรงตามสถานที่ก่อสร้างและผู้รับจ้างไม่
ด าเนินการก่อสร้างตามความล าบากให้ประชาชนอย่างมาก  จึงขอ
ถามฝ่ายบริหารว่าจะท าและแก้ไขปัญหาอย่างไร  เพ่ือช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่เดือดร้อน 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - นายกและฝ่ายบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมไปส่งคณะจาก 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  บริษัทฮิตาชิ โซเซน ให้ยกไปถาม - ตอบ ในคราวหน้าหรือแล้วแต่

ฝ่ายบริหารจะตอบข้อกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ ์ ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)          พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญ 
 



๖ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงแทน 
(นายก อบต.นากลาง) 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ตามท่ีสภา ฯ ได้อนุมัติโครงการติดตั้งป้ายเป็นเงิน   
(ปลัด อบต.นากลาง)      ๗๐,๐๐๐.-บาท ไปแล้ว แต่การจัดท าป้ ายเป็นวัสดุโครงการ

ลักษณะถาวร  จึงได้เสนอขอแก้ไขการอนุมัติเพ่ือให้การตั้งจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเป็น
โครงการก่อสร้างแต่วงเงินขออนุมัติการโอนเท่าเดิมในวงเงิน 
๗๐,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  - โครงการติดตั้ งป้ายบอกจุดหมายปลายทางและป้ายเตือน        

ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือติดตั้งป้ายบอกจุดหมายปลายทางและ
ป้ายเตือนแผ่นป้ายเหล็ก อาบสังกะสี โครงป้ายเหล็ก พ้ืนป้ายและ
ตัวหนังสือสติกเกอร์สะท้อนแสง เสาป้ายสูง ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
เมตร ดังนี้ 

   - ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จ านวน  ๖  ชุด 
   - ขนาด ๑.๘๐ x ๐.๖๐ เมตร จ านวน  ๑  ชุด 
   - ขนาด ๒.๑๐ x ๐.๗๕ เมตร จ านวน  ๑  ชุด 
   - ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๘๐ เมตร จ านวน  ๑  ชุด  

พร้อมติดตั้งรวมเป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐.-บาท 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญ ถ้าไม่มีกระผมขอมติสภา ฯ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติโปรดยกมือ 
มติสภา ฯ  - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ เรื่อง หารือต่อที่ประชุมสภา ฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  บริหารจัดการ  และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประชาชนและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และอ่ืน ๆ ดังนี้ 

   ขอปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายสภา ฯ และฝ่าย
บริหารคือ 

  - เรื่องที่ ๑  เรื่องเห็นสมควรโอนงบเพ่ือจัดท าป้ายเตือนบอกเขต
โรงเรียน ๒ จุด ตามที่ ผอ.จิตจา เสนอไว้  และเลขานุการสภา ฯ 
เห็นว่าเป็นการดีเพราะจะได้ลดอุบัติ เหตุต่อเด็กนักเรียนตาม
นโยบายรัฐบาล คสช. 

  - เรื่องที่ ๒  เรื่องโครงการจัดท าสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าส านักงาน อบต.นากลาง 

  - เรื่องที่ ๓  เรื่องกรณีประชาชนผู้น าท้องที่ร้องเรียน อยากให้เพ่ิม
จุดเสียงไร้สายในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 

  - เรื่องที่ ๔  เรื่องจัดหาซุ้มศาลาที่นั่งส าหรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ณ หน้าส านักงาน อบต.นากลาง 



๗ 

  - เรื่องที่  ๕  เรื่องจัดหากล้องวงจรปิด  ติดตั้ งที่ศูนย์ อปพร.      
หน้าย่าโม และตลาดชุมชน รวม ๓ จุด  เพ่ือป้องกันการขโมย
ทรัพย์สินและลดอาชญากรรม 

  - เรื่องที่ ๖  เรื่องจัดหาผ้าคลุมเก้าอ้ี (แม่รวมบ้านนาใหญ่จะเป็นผู้
รับจ้างท า) 

  - เรื่องที่  ๗  เรื่องป้ ายทรงพระเจริญ  ร.๑๐ หน้าส านักงาน       
อบต.นากลาง  เพื่อการเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ปกป้องสถาบันกษัตริย์  

  - เรื่องที่ ๘  ศาลาพักริมทาง (คนรอรถโดยสาร หมู่ ๓) 
  - เรื่องท่ี ๙  เรื่องการรื้อถอนถังประปา หมู่ ๓ 
  - เรื่องที่ ๑๐  เรื่องการขยายเสาไฟฟ้าบริเวณทางโค้งตลาดชุมชน  

เพ่ือลดอุบัติเหตุการจราจรและรั้ว อบต.นากลาง 
  - เรื่องที่ ๑๑  การท าป้าย/ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณปากทาง

บ้านหนองบอน  ปากทางบ้านนากลาง  ขนาดใหญ่ คร่อมถนน 
สองฝั่ง 

  - เรื่องที่ ๑๒  เรื่องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เข้าส านักงาน 
อบต.นากลาง เพ่ือรองรับการที่ประชาชนมาติดต่อราชการในการ
เข้าห้องน้ าสาธารณะ 

  - เรื่องที่ ๑๓  เรื่องการจัดหาเครื่องสูบน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบและให้เสนอในที่ประชุมสภา ฯ คราวถัดไป  (ผู้บริหาร
เสนอต่อสภา ฯ ในการโอนงบประมาณครั้งต่อไป) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๒ เรื่องอ่ืน ๆ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายอ านาจ  บริบูรณ์ - กองการศึกษา ฯ  ในวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
(นักวิชาการศึกษา)          จะมีการแข่งขันฟุตซอลและมีเงินประกันทีม ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท 
นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - กระผมขอแจ้งและมาขอลาโดยจะย้ายไปจังหวัดอุบลราชธานี 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
นางเสาวนีย์  ศรีพุทธรินทร์ - ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จะมีการฝึกอบรมโครงการเกษตร 
(หัวหน้าส านักงานปลัด) ปลอดภัย 
นายมงคล  หกกระโทก - หากท่านสมาชิก ฯ จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ก็เชิญก่อนเวลา 
(รองปลัด อบต.นากลาง)  ๑๖.๓๐ น. แจ้งมาได้ 
  - จะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในต าบล     

นากลาง 
นางฉวีวรรณ  โกะสูงเนิน - ขอฝากถนน หมู่ ๙ สายโสกนกเต็นอยากให้ได้ถนนดี ๆ ช่วยให้ไป 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙) ดูและตรวจสอบให้ถูกต้องตามแบบแปลนด้วย 
 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - ฝากกองช่างส ารวจถนนช ารุดสายหน้าวัดทางไปอนามัยเก่า 
(รองนายก อบต.นากลาง)      ขอฝากด้วย 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - คสล. หมู่ ๑ สายบ้านนางสงัดและนางละมุด ช ารุด ฝากกองช่าง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑) ส ารวจด้วย 



๘ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมอื่นใดจะเสนอเรื่อง    
(ประธานสภา อบต.นากลาง)   หารือ ชี้แจงต่อสภา ฯ เชิญ หากไม่มี ขณะนี้หมดระเบียบวาระการ

ประชุมแล้ว ขอปิดการประชุม ฯ 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๕ น. 
 

 
 

     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๐  วันที่ ๙ พฤษภาคม 2๕๖๐ เรียบร้อย
แล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่  ๑๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 
 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๐  วันที่ ๙ พฤษภาคม  2๕๖๐  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๐ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน)     

 


